



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการปรับบัญชีเงินเดือนของบุคลากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติให้ปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ระดับ	ฐานเงินเดือนเดิม สายวิชาการ (บาท)	ฐานเงินเดือนใหม่ สายวิชาการ (บาท)	ฐานเงินเดือนเดิม สายปฏิบัติการ (บาท)	ฐานเงินเดือนใหม่ สายปฏิบัติการ (บาท)
ปริญญาเอก	๓๑,๖๕๐	๓๖,๐๐๐	๒๗,๙๓๐	๓๑,๘๐๐
ปริญญาโท	๒๓,๒๒๐	๓๐,๐๕๐	๒๐,๔๙๐	๒๖,๕๕๐
ปริญญาตรี	๑๘,๕๓๐	๒๕,๘๐๐	๑๖,๓๕๐	๒๒,๘๐๐
อนุปริญญา/เทียบเท่า			๑๔,๕๔๐	๑๗,๕๕๐
ม.๖/เทียบเท่า			๑๑,๘๑๐	๑๔,๔๐๐

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(พระพรหมวัชรธีรจารย์ ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยประเภทอัตราจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้างของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ความในข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ อนุมัติให้ปรับอัตราเงินเดือนบุคลากรอัตราจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว) ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ระดับ	อัตราเงินเดือนเดิม (บาท)	อัตราเงินเดือนใหม่ (บาท)
ปริญญาเอก	๒๑,๐๐๐	๒๓,๑๐๐
ปริญญาโท	๑๗,๕๐๐	๑๙,๒๕๐
ปริญญาตรี	๑๕,๐๐๐	๑๖,๕๐๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า	๑๑,๕๐๐	๑๒,๖๕๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาระดับสูง (ป.กศ.สูง)	๑๐,๘๔๐	๑๑,๙๓๐
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า	๙,๔๐๐	๑๐,๓๔๐
มัธยมศึกษาชั้นต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า	๘,๖๙๐	๙,๕๖๐
อัตราเงินค่าจ้างรายวัน	๓๐๐	๓๕๗

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(พระพรหมวัชรธีรจารย์ ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เอกสารแนบท้าย
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๘

วิธีการปรับฐานเงินเดือนบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บุคลากรประจำของมหาวิทยาลัย

๑. บุคลากรเดิมที่ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการปรับฐานเงินเดือนบุคลากรตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๘ ทุกรูป/คน

๒. บุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ให้ใช้ฐานเงินเดือนใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปรับฐานเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางแสดงการปรับขึ้นเงินเดือน

ระดับ	สายวิชาการ			สายปฏิบัติการ			
	ประกาศ ๒๕๕๖	ประกาศ ๒๕๖๘	ส่วนต่าง	ระดับ	ประกาศ ๒๕๕๖	ประกาศ ๒๕๖๘	ส่วนต่าง
ปริญญาเอก	๓๑,๖๕๐	๓๖,๐๐๐	๔,๓๕๐	ปริญญาเอก	๒๗,๙๓๐	๓๑,๘๐๐	๓,๘๗๐
ปริญญาโท	๒๓,๒๒๐	๓๐,๐๕๐	๖,๘๓๐	ปริญญาโท	๒๐,๔๙๐	๒๖,๕๕๐	๖,๐๖๐
ปริญญาตรี	๑๘,๕๓๐	๒๕,๘๐๐	๗,๒๗๐	ปริญญาตรี	๑๖,๓๕๐	๒๒,๘๐๐	๖,๔๕๐
อนุปริญญา	-	-	-	อนุปริญญา	๑๔,๕๔๐	๑๗,๕๕๐	๓,๐๑๐
ม.๖/เทียบเท่า	-	-	-	ม.๖/เทียบเท่า	๑๑,๘๑๐	๑๔,๔๐๐	๒,๕๙๐

วิธีการปรับ

- ให้นำฐานเงินเดือนใหม่ ลบ ฐานเงินเดือนเก่า จะได้ตามตาราง (ส่วนต่าง) ด้านบน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาของแต่ละคน
- เงินเดือนปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ที่ได้รับการขึ้นขั้นแล้ว ได้จำนวนเท่าใด เกินหรือไม่เกินฐาน ให้บวกจำนวนเงินส่วนต่างเพิ่มเข้าไปทุกรูป/คน

ตัวอย่าง

ก. สายวิชาการ

เช่น นาย ก วุฒิการศึกษาปริญญาเอก
เงินเดือน ปี ๒๕๖๙ หลังขึ้นขั้นแล้ว จำนวน ๔๐,๒๐๐ บาท
บวกส่วนต่างฐานเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๔,๓๕๐ บาท
ดังนั้น เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นาย ก. จะได้รับทั้งสิ้น ๔๔,๕๕๐ บาท

ข. สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

เช่น นาย ข วุฒิการศึกษาปริญญาโท
เงินเดือน ปี ๒๕๖๙ หลังขึ้นขั้นแล้ว จำนวน ๒๐,๓๐๐ บาท
บวกส่วนต่างฐานเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๖,๐๖๐ บาท
ดังนั้น เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ นาย ข. จะได้รับทั้งสิ้น ๒๖,๓๖๐ บาท

หมายเหตุ :

ปี งบประมาณ ๒๕๗๐ เป็นต้นไป ใช้ฐานเงินเดือนที่บวกเงินส่วนต่างแล้ว ตามข้อ ก และ ข เป็นฐานในการขึ้นเงินเดือนต่อไป